

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ชาวแดนในฉบับ

- ? สภาฯ มีมติอนุมัติปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ? ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม
- ? ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ ราย
- ? กิจกรรมเดิน-วิ่งได้ร่มกาชะลอง'๕๘ สุดประทับใจ
- ? พิธีมุขิตาจิตเกษียณอายุราชการ
- ? "ไม่ล้มเลิกไป'๕๘"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ เดิน-วิ่งประเพณีได้ร่ม.. กาชะลอง เส้นทางวังจันทน์ - วัดใหญ่ - ทะเลแก้ว



เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี ได้ร่มกาชะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ ๒๒ โดยมี **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส.** เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษาน้องใหม่จำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยใช้เส้นทางกาเดิน - วิ่ง จาก **มรพส. ส่วนวังจันทน์**, แวะกราบนมัสการหลวงพ่อบุระพุทธรชินราช ณ **วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)** เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และมุ่งสู่ **มหาวิทยาลัยฯ ส่วนทะเลแก้ว** ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์เปรียบเสมือนเส้นทางการศึกษาที่นักศึกษาต้องไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย อาจมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ทุกคนก็จะไม่ท้อถอย ประคับประคอง นำพาไปถึงจุดหมายเดียวกันในที่สุด ถือเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่และรุ่นน้องได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทรต่อกันและกัน สร้างความประทับใจแก่ทุกคนได้เป็นอย่างดี สำหรับในปีนี้ **กองพัฒนานักศึกษา** ร่วมกับ **องค์การนักศึกษา** สร้างกุศโลบายแรงจูงใจให้ทุกคนในคณะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีการประกวด **Procession Spirit of PSRU** ซึ่งเป็นรางวัลที่ตัดสินจากความพร้อมเพรียงของน้องใหม่ทุกคณะตลอดเส้นทางจนถึงเส้นชัย ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดตามชมประมวลภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ Fanpage-Facebook "ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติอนุมัติปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวม มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จำนวน ๔ ราย คือ

นายเติม แยมเสมอ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๘๐ ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.พิษณุโลก และเป็นประธานและกรรมการของสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง มีคำว่า “ครู” เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังรากลึก อยู่ในหัวใจ ตั้งแต่เล็กจนเติบโตใหญ่ จึงยึดมั่นในความเป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใฝ่การสอนทั้งแบบในกรอบและนอกกรอบ โดยให้นิยามของการเรียนนอกโรงเรียนว่า “มหาวิทยาลัยชีวิต” และการศึกษาในโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสาธิต” เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมในโรงเรียนแล้วขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง มีความสนใจในภูมิปัญญา โดยยึดถือคติที่ว่า “อย่าได้ชื่อว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” โดยได้หมั่นศึกษาคนควาพัฒนาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ และพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้อนาคตของชาติมีความก้าวหน้าทัดเทียมผู้อื่น โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า “ศิษย์เป็นอย่างไรให้ครูที่สอนมา” จากการทำเป็นผู้อุทิศตนให้กับการศึกษาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความก้าวหน้า เน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น “ครูของครู” ที่มีความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ เพื่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง จนทำให้มีผลงานดีเด่นมากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

“แรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผมยึดวงกลมสามวง คือ วงงาน วงครอบครัว วงสังคม ผมขอเรียกว่า วงกลมมหัศจรรย์ในการทำงานครับ ถ้าเราทำแต่งงานจนล้มครอบครัว หรือไม่ทำงานเข้าแต่สังคม ทั้งงานทั้งครอบครัว ก็จะไม่สมดุลกัน เพราะฉะนั้นต้องทำวงกลมให้โตใกล้เคียงกัน ถ้าทำได้จะเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสุข และจะประสบความสำเร็จด้วยครับ”

นายอนุพงษ์ สิงห์พันธุ์ ปริญญาดุษฎีศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย



เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะลูกเสือ “วาสนาดาวเหนือ” และเป็นครูสอนศิลปะการแสดงลูกเสือ มีประวัติการทำงานเพื่อส่วนรวมมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผู้สืบทอดศิลปะการแสดงลูกเสือมาตั้งแต่สมัยรุ่นบิดามารดา และด้วยปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะต้องอนุรักษ์และสืบสานให้ลูกเสือยังคงอยู่ จึงมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ของศิลปะการแสดงลูกเสืออย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นลูกเสือ เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านสติปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม จากการทำเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงลูกเสือ และด้วยความที่มีอุดมการณ์ของความเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์ของการแสดงลูกเสือให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรพส. และฝึกซ้อมการแสดงลูกเสือให้กับชมรมลูกเสือพิบูล จนได้รับการขนานนามให้เป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านศิลปะการแสดงลูกเสือประจำปี ๒๕๕๘” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ด้วยความที่เรียนจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จึงไม่มีโอกาสได้เป็นครูตามที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ประกอบกับมีศิลปะอยู่ในตัวเอง จึงสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทียบเท่ากับคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

“ทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีในตน อย่าดูถูกอาชีพของตนเอง เพราะแต่ละอาชีพต่างมีความโดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกัน จงศรัทธาและรักในเกียรติอาชีพของตน”

นายธนศักดิ์ มากมิ่ง

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๒ ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเยาวชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดสุโขทัย), ปราชญ์สหกรณ์ ประจำจังหวัดสุโขทัย, กรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุโขทัย, ที่ปรึกษาจังหวัดสุโขทัย ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านการท่องเที่ยว และเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมอีกหลายตำแหน่ง โดยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททั้งร่างกาย แรงใจ



ในการพัฒนาชุมชน และสังคมของคนชั้นรากหญ้าในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเป็นผู้ที่มีความเสียสละตนเพื่อสังคมส่วนรวม มีการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้แก่คนในท้องถิ่นด้วยความเอาใจใส่ อีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และเป็นคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับความชื่นชมเป็นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยได้มีการบริหารจัดการและให้หน่วยงาน รวมถึงคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพของคนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ จนเป็นที่ไว้วางใจจากหน่วยงานและจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และด้วยคุณงามความดีแห่งการอุทิศตนเพื่อชุมชน สังคม เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ของตนเองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้อื่น จึงทำให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับเกียรติคุณต่างๆ อีกมากมาย

“การทำงานให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความขยัน อดทน ทุ่มเททำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และให้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ และที่สำคัญต้องเป็นคนดีด้วย เมื่อเราเป็นคนดี มอบสิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม ก็จะทำให้เกิดเป็นสังคมที่ดีงามและเป็นสังคมที่เข้มแข็ง”

นายธรรมรัตน์ บำรุงไทย

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๐ ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการค้าปลีก-ส่ง และธุรกิจอื่นๆ มากมาย สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า มีเครือข่ายรองรับทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเป็นอย่างดี และด้วยความที่เป็นผู้ที่ชอบการสร้างบุญสร้างกุศล และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ จึงอุทิศตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การบริจาคเงินให้กับศาสนาในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรการกุศลมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และด้วยความเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยคุณงามความดีแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม จึงทำให้มีผลงานโดดเด่นและได้รับเกียรติคุณเป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ



“ขยันและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ตัวเรารู้ดีที่สุด ดังนั้นอยากให้ทุกคนทำความดี ดังคำที่ว่า จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว ต้องคิดดีทำดี มีสติ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน อย่าคอยवासนา เพราะวันเวลาไม่เคยรอใคร”

มรพส. จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ไม่พลัดใบ” ประจำปี ๒๕๕๘
 คณาจารย์-บุคลากรร่วมสืบสาน.. ตำนานผ้าไทย สานสายใยชาวพิบูลฯ
 รวมหัวใจแสดงความยินดี พร้อมเชิดชูคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา สโมสรบุคลากร มรพส. นำโดย ดร.ชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์ นายกสโมสรฯ และคณะกรรมการฯ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลาคณาจารย์และบุคลากรอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในระหว่างปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ เป็นคณาจารย์ ๑๑ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ณภา เพชรช่วย (คคศ.), ดร.ปณิชกา จีรพรชัย (คคศ.), ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ (ควท.), ผศ.อารี ธนวัฒน์ชัย (ควท.), รศ.ดร. อุไรวรรณ วิจารณกุล (ควท.), ผศ.ดร.ไพศาล รุ่งธงชัย (ควจ.), ผศ.วราภิมณฑ์ บุขบง (ควจ.), ดร.ทวิศักดิ์ ชันยศ (คมส.), อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ (คมส.), ดร.สกล เกิดผล (คมส.), ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน (คมส.) และบุคลากรสายสนับสนุนรวม ๖ ท่าน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีแนวคิด “สืบสานตำนานผ้าไทย สานสายใยชาวพิบูลฯ” โดยผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยสวยงาม สร้างความประทับใจ และเสริมสร้างบรรยากาศภายในงานได้เป็นอย่างดี

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิดิส ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ ๘ ต.พลาชอุ่มพด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kui.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com